



กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑, ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑

สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์
(ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม - วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)

เรื่องทีหนึ่ง ผลการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ด้วยประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้มีคำสั่งให้นัดประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา และงดการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในวันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการได้อย่างเต็มที่

การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ ตึกรัฐสภา เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และนางสาวลลิตา ศรีอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. พลเอก ชูศักดิ์ สันติวรวุฒิ ขอลาออกจากการเป็นกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๙๑ (๓) และมีความประสงค์ขอเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้ ประธานกรรมาธิการฯ ได้มีหนังสือแจ้งว่าคณะกรรมาธิการฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ พลเอก ชูศักดิ์ สันติวรวุฒิ เข้าเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

๒. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงาน ๒ ฝ่าย (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) และคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่ประชุมรับทราบ

ต่อจากนั้น ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จำนวน ๒ ครั้ง คือ

ครั้งที่ ๕๘/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ครั้งที่ ๕๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง ๒ ครั้งดังกล่าว

ต่อมา ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขออนุมัติวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ คือ พิจารณาแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนวาระการปฏิรูปที่สำคัญ และเร่งด่วน (๒๗ วาระ) ในปี ๒๕๖๐ กลุ่ม “เศรษฐกิจอนาคต” จำนวน ๒ วาระ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

จากนั้น ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ คือ พิจารณาแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนวาระการปฏิรูปที่สำคัญ และเร่งด่วน (๒๗ วาระ) ในปี ๒๕๖๐ กลุ่ม “เศรษฐกิจอนาคต” จำนวน ๒ วาระ

๑. การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

๒. เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้อนุญาตให้นายประทวน สุทธิอำนวยเดช อนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม และบริการ และนายธนศ วรรณีย์ ที่ปรึกษาอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม และบริการ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๘

นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ และกรรมการ ในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ได้เสนอแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนวาระการปฏิรูปฯ ทั้ง ๒ วาระ ทีละวาระ ตามลำดับ โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศทั้งสอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ สมาชิก อภิปราย ประธานกรรมการ และกรรมการตอบชี้แจง ที่ประชุมได้พิจารณา และรับทราบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนวาระการปฏิรูปทั้ง ๒ วาระดังกล่าว โดยคณะกรรมการจะได้ประมวลความเห็นของสมาชิก เพื่อส่งไปยังคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศต่อไป

ต่อจากนั้น รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เรื่อง การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลไม้โตเร็ว เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้กับเกษตรกร สร้างป่าและเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้นายอำนวย ทองสถิตย์ และนายพิชัย ถิ่นสันติสุข ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการไฟฟ้าพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน และนายชูศักดิ์ วงษ์สวัสดิ์ อนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการไฟฟ้าพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๘

นายศุภจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการ และกรรมการ ได้เสนอรายงาน โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ สมาชิก อภิปราย ประธานกรรมการ และกรรมการตอบชี้แจง ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการฯ ดังนี้

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๐๕ เสียง

ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๙ เสียง

งดออกเสียง ๒๖ เสียง

ไม่ลงคะแนนเสียง ไม่มี

โดยให้คณะกรรมการนำความเห็น และข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานไปยัง
คณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป

ต่อมา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ การหารือของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยสมาชิกฯ ได้หารือในเรื่องต่าง ๆ ต่อที่
ประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๑๙ นาฬิกา

**เรื่องที่สอง ผลการประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ**



คณะกรรมการการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ฉบับที่ ๔๘ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐

ภายหลังจากที่คณะกรรมการการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศประชุม ครั้งที่ ๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ หมายเลข ๒๑๓-๒๑๔ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ มีผลการประชุมที่สำคัญ โดยนายคำณูณ สิทธิสมาน เลขาธิการกรรมการและโฆษกกรรมการ ขอเสนอรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการฯ ดังนี้

กำหนดระเบียบวาระการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ พิจารณารายงานการปฏิรูป ดังนี้

๑. พิจารณาแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนวาระการปฏิรูปที่สำคัญและเร่งด่วน ๒๗ วาระ ในปี ๒๕๖๐ กลุ่ม “เศรษฐกิจอนาคต” จำนวน ๒ เรื่อง คือ เรื่อง “เศรษฐกิจชีวภาพ” และเรื่อง “เศรษฐกิจดิจิทัล” โดยทั้ง ๒ เรื่อง เป็นเรื่องที่อยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจอนาคตซึ่งเป็นวาระการปฏิรูปที่สำคัญ และเร่งด่วน (๒๗ วาระ) ในปี ๒๕๖๐ และได้ผ่านการพิจารณาสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ตามลำดับ

๒. พิจารณารายงานการปฏิรูปของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เรื่อง “การปฏิรูปการจัดการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีมาตรฐานและเอกภาพ”

เรื่องเด็กปฐมวัย (เด็กเล็ก) เป็นประเด็นที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความสำคัญ และกำหนดขั้นตอนให้รัฐบาลต้องดำเนินการ คณะกรรมการฯ จึงใคร่เสนอให้เป็นเรื่องเร่งด่วน และให้เป็น “วาระแห่งชาติ” เพื่อเป็นการวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติให้ยั่งยืนในระยะยาว สำหรับข้อเสนอเร่งด่วนในการปฏิรูปการจัดการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีมาตรฐานและเอกภาพ โดยสรุปคือ เร่งรัดปรับปรุงคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช้การบูรณาการระดับอำเภอ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอ กลไกประชารัฐระดับอำเภอ ในเรื่องของกายภาพ กำหนดมาตรการและผู้รับผิดชอบในประเด็นต่าง ๆ เพื่อเร่งรัดสร้างความเข้าใจและสร้างค่านิยมที่ถูกต้องแก่ครอบครัว ครู และผู้ดูแลเด็ก ในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย นอกจากนี้ เพื่อให้สามารถปฏิรูปการจัดการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีมาตรฐานและเอกภาพ เห็นควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการปฐมวัยแห่งชาติ และในระหว่างที่รอให้มีการจัดทำกฎหมายให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยทั้งระบบ

จัดทำและเผยแพร่โดย

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐